

^_^ ทำนายฝัน ^_^

นำเสนอเมื่อ : 6 ต.ค. 2552

ก่อนจะไปเรื่อง ทำนายความฝัน เอาความรู้เกี่ยวกับความฝันไปก่อนเล็กน้อย โบราณว่าไว้ว่า ความฝันเกิดมาจากมูลเหตุสามสี่ข้อ อันมูลเหตุของความฝันนั้น อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะดังนี้

เกิดความฝัน เพราะธาตุไม่ปกติ หรือเป็นเพราะ ร่างกาย จิตใจ ไม่ปกติ จนเกิดความฝันขึ้นมา ซึ่งโดยมากจะเป็นฝันร้าย เป็นความฝันที่ทำให้เป็นทุกข์ เป็นกังวล เสียส่วนใหญ่

เกิดความฝัน เพราะใจจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนเกินไป จนเมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ความฝันอย่างนี้เมื่อฝันแล้วก็มักจะจดจำ โดยไม่มีวันลืม

เกิดความฝัน เพราะเทวดาบันดาล โบราณเชื่อว่าคนดีจะมีเทวดาคู่มอยู่ เมื่อมีเหตุสำคัญจะเกิดขึ้น เทวดาผู้ปกปักรักษาคนนั้น จะดลบันดาลให้เกิดความฝัน อาจจะฝันไปเพื่อการแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือตักเตือนให้ระวังและป้องกันเภทภัย

เกิดความฝัน เพราะอำนาจจิตของตนเอง ไม่ว่าจะป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อจะบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้า

เมื่อได้เกล็ดความรู้เกี่ยวกับความฝันไปแล้ว ทีนี้ก็มาดูการทำนายความฝันที่ลอกๆ กันมาจากโบราณบาง

ฝันว่ากอดกับเพศตรงข้าม ทำนายว่า จะมีเรื่องเดือดร้อนจากความรัก เช่น โดนกีดกัน หรือ ชัดขวาง

ฝันเห็นคนขอทาน ทำนายว่า จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณ ไม่เจ็บไข้

ฝันเห็นคนจำนวนมาก ทำนายว่า ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง อาจจะเกิดความไม่สบายทั้งกายและใจ

ฝันถึงคนรัก ทำนายว่า จะได้ลาภ ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหมาย การค้าคล่องตัวดี

ฝันเห็นคนร้องไห้ ทำนายว่า จะมีเรื่องให้ไม่สบายใจ และอาจจะเจ็บป่วยได้

ฝันเห็นคนร้าย ทำนายว่า จะมีคนจ้องทำร้ายคุณอยู่ ควรระวังให้มาก

ฝันเห็นครูอาจารย์ ทำนายว่า สิ่งที่ต้องการจะเป็นจริงดังคาด อาจจะได้เลื่อนยศหรือตำแหน่ง พ่อแม่

ฝันเห็นญาติที่อยู่ไกลมาเยี่ยม ทำนายว่า จะได้รับข่าวดีจากคนรอบข้าง หรืออาจจะได้ลาภ

ฝันเห็นตำรวจ ทำนายว่า คู่แข่งหรือคู่แข่งจะมีชัยชนะเหนือคุณ

ฝันว่าถูกตำรวจจับ ทำนายว่า ทุกข์เคราะห์หรืออุปสรรคที่มีอยู่กำลังจะหมดไป

ฝันเห็นทหาร ทำนายว่า จะมีคนมาบอกข่าวสารบางอย่างกับคุณ

ฝันว่านอนกับคนรัก ทำนายว่า ความรักมีอุปสรรค อาจจะรักเคັข้างเดียว หรือคนรักมีคนอื่นแล้ว

ฝันเห็นบุตร ภริยา หรือญาติตาย ทำนายว่า จะมีแต่เรื่องดีดีเกิดขึ้น

ฝันเห็นปู่ตายาย ทำนายว่า ท่านจะต้องเสียเงิน แต่จะได้กลับคืนมาภายหลัง

ฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดสีดำ ทำนายว่า มีคนจะทำร้ายคุณ หรือมีอุปสรรคขัดขวาง

ฝันถึงพยาบาล ทำนายว่า คนรอบตัวจะไม่สบาย หรืออาจจะต้องกลุ่มใจกับสุขภาพของตัวเอง

ฝันถึงพ่อแม่ ทำนายว่า อาจจะต้องสูญเสียเงินทอง อาจได้รับข่าวร้าย

ฝันว่าภรรยาตั้งครรภ์ ทำนายว่า จะมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้น
จะมีเรื่องทะเลาะหรือโต้เถียงกับคนรอบข้าง

ฝันว่ามีคนมาขอยืมเงินหรือของ ทำนายว่า ของที่หายไปอาจจะได้คืนมา
ญาติอาจจะนำเรื่องมาให้ทุกขใจ

ฝันว่ามีคนมาพักที่บ้าน ทำนายว่า ทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จ จะได้ลาภ

ฝันเห็นลุงป้า ทำนายว่า ท่านจะได้เงินทองลาภยศ จะทำอะไรก็สะดวกคล่องตัว สมหวังดังปรารถนา

ฝันว่าวิ่งหนีคนหรือสัตว์ ทำนายว่า จะมีเรื่องบาดหมางกับคนในครอบครัว

ฝันว่าศัตรูถูกทำร้าย ทำนายว่า จะต้องเสียเงินทอง ทำดีก็ไม่ได้ดี

ฝันเห็นสามีภรรยาทะเลาะกัน ทำนายว่า ต้องระวังเรื่องสุขภาพและทรัพย์สิน

ฝันเห็นสามีภรรยาทุบตีกัน ทำนายว่า ถ้ามีเรื่องบาดหมางกับใครอยู่ ก็จะปรับความเข้าใจกันได้

ฝันเห็นสามีภรรยาพรากจากกัน ทำนายว่า ญาติพี่น้องจะนำเรื่องมาให้ปวดหัว การเงินก็ไม่คล่องตัว

ฝันว่าอาบน้ำ ทำนายว่า เรื่องดี ๆ กำลังจะเข้ามาหา และเรื่องร้าย ๆ กำลังจะหายไป

ฝันว่าเข้ารับราชการ ทำนายว่า จะมีโชคลาภ ทำอะไรก็สำเร็จ

ฝันว่าเดินทางไกลคนเดียว ทำนายว่า ระวังจะถูกหลอกจนเสียของรักหรือทรัพย์สิน

ฝันว่าเดินทางไกลอย่างเหนื่อยอ่อน ทำนายว่า งานที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จ

ฝันว่าเดินทางไปกับผู้หญิง ทำนายว่า จะสูญเสียของรัก ระวังอุบัติเหตุให้มาก

ฝันเห็นเด็กนอนตาย ทำนายว่า จะมีเรื่องให้ต้องคิดมาก แต่สามารถคลี่คลายได้ไยภายหลัง

ฝันเห็นเพื่อน ทำนายว่า จะมีต้องปวดหัวจากการโดนใส่ร้ายหรือนินทา

ฝันว่าแก้ผ้า ทำนายว่า ต้องเสียเงิน ไม่ว่าจะหยิบจับอะไร ก็ต้องเสียเงินทั้งนั้น

ฝันว่าได้บุตร ทำนายว่า จะมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในครอบครัว

ฝันว่าได้แต่งงาน ทำนายว่า สิ่งที่คุณคาดหวังจะประสบความสำเร็จ จะมีความสุขเข้ามาหา

ฝันเห็นไปรษณีย์ ทำนายว่า อาจได้รับข่าวดีจากคนไกล ทำอะไรก็สมดังปรารถนา

ฝันเห็นคนขาด่วน ทำนายว่า หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง อาจได้เลื่อนตำแหน่งด้วย

ฝันว่าฆ่าตัวเอง ทำนายว่า คนใกล้ชิดจะนำข่าวดีมาให้ชื่นใจ

ฝันว่าตัดผม ทำนายว่า ระวังอุบัติเหตุ คนในครอบครัวอาจจะมีทุกข์ ระวังศัตรูให้ดี

ฝันว่าถูกบีบบคอก ทำนายว่า อาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง สุขภาพไม่ค่อยดี

ฝันว่าถูกเขียนตี ทำนายว่า ระวังจะโดนหักหลัง หรือโดนอิจฉา

ฝันว่าถูกเชือกมัดร่างกาย ทำนายว่า จะมีแต่ความสุข ทำอะไรก็สำเร็จตามความต้องการ

ฝันว่าถูกแทง ทำนายว่า จะมีเรื่องบาดหมางกับคนในครอบครัว ระวังอะไรก็ไม่ค่อยสมหวัง

ฝันว่าผมร่วง ทำนายว่า จะมีคนประสงคร้ายคอยทำลาย คนรอบข้างอาจจะเจ็บป่วยได้

ฝันว่าพันหูก พันโยก ตาบอด ทำนายว่า สูญเสียของที่รัก ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้าง หรือว่า สิ่งของ

ฝันว่าร่างกายเต็มไปด้วยหน่อโคล ทำนายว่า ระวังเพื่อนจะทำให้เสียใจ ศัตรูกำลังจะทำร้าย

ฝันว่าหวิผม ทำนายว่า ความทุกข์กำลังเข้ามา คนใกล้ชิดจะนำความเดือดร้อนมาให้

ฝันว่าเลือดไหลออกมาจากมือและเท้า ทำนายว่า กำลังจะมีโชคใหญ่ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ฝันว่าเส้นผมขาว ทำนายว่า หน้าที่การงานที่ทำอยู่จะคล่องตัว และเติบโต

ฝันว่าเส้นผมงอกขึ้นใหม่ ทำนายว่า สิ่งดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณ

ฝันว่าแลบลิ้นปลิ้นตา ทำนายว่า อาจจะได้พบเนื้อคู่ในช่วงนี้ สมหวังในเรื่องธุรกิจ

ฝันว่าโกนผม ทำนายว่า ผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะให้ความเอ็นดู อาจได้ลาภ

แต่ความฝันนั้นยังขึ้นกับ วัน เวลา ที่ฝันอีกด้วย โบราณจึงว่าให้ดูเวลาที่ฝันประกอบด้วยดังนี้

ฝันวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดขึ้นกับคนอื่น

ฝันวันจันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูงของท่าน

ฝันวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน

ฝันวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ บุตรและภรรยาหรือสามีของท่าน

ฝันวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ

ฝันวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน

ฝันวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง

ฝันเวลาหัวค่ำ ฝันนั้นมักไม่เป็นจริง เพราะว่าอาจฝันเพราะท้องไส้ไม่ปกติ
หรือจิตใจวุ่นเสียมากกว่า

ฝันเลยยามสี่ขึ้นไป มักจะเป็นความฝันที่เป็นจริง ฝันดีก็ดี หากฝันร้ายก็ร้าย
หากว่าฝันร้ายก็ขอให้แกฝันกับแม่พระคงคา เช่นสระผม อาบน้ำ ล้างหน้าทันทีที่ทานตื่นนอน ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

ฝันเวลากลางวัน เป็นฝันที่เพ้อเจ้อเหลวไหล เช่นรูปไม้หล่อแล้วฝันว่าจะได้เป็นดารา
ฝันว่าจะเป็นรัฐบาลหาสมัยชอน เป็นต้น

<http://www.likemax.com/>

<http://www.charyen.com/jukebox/play.php?id=11332>